



ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการกรม นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ของ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ของ สำนักงานเลขาธิการกรม โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศ
ดังกล่าวข้างต้นที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินและมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับ
การประเมินฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน ๕ ราย สำนักงานเลขาธิการกรม จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้เข้ารับ การประเมิน	ลำดับที่สอบได้บัญชีเดิม ของ สำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	๖๖๐๐๙	นายศุภรัช แก้วกล้า	
๐๒	๖๖๐๑๕	นางสาวชัชชญา ปฐมฐานะกุล	
๐๓	๖๖๐๐๔	นางสาวอภิสร่า สารธิมา	
๐๔	๖๖๐๒๑	นายบุญฤทธิ์ งามเงินวรรณ	
๐๕	๖๖๐๑๓	นางสาวมัณฑุสิกา แสงอุทัย	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วัน	เวลา	สถานที่สอบ
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุม กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า (กพง.) ชั้น ๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

สำนักงานเลขาธิการกรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ทาง www.cpd.go.th

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ

เมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อ และรับใบสมัครเข้ารับการประเมินจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุวิช น้อยอิม)

ประธานกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป